

Số: /BC-STP

Hà Tĩnh, ngày tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025
(Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 20/11/2024)

Thực hiện Văn bản số 7546/UBND-NC₃ ngày 10/12/2024 của UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo đề nghị của Ban Nội chính Tỉnh ủy tại Văn bản số 1650-CV/BNCTU ngày 06/12/2024, Sở Tư pháp báo cáo nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Đảng ủy, Ban Giám đốc đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tập trung thực hiện công tác phòng ngừa, nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cải cách hành chính, phân công, phân cấp, phân nhiệm vụ cụ thể; nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu; rà soát ban hành, sửa đổi các thiết chế dân chủ cơ sở, quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ. Tiếp tục đẩy mạnh việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt” trong cơ quan, đơn vị.

Triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các CQ và DN tỉnh, Thanh tra tỉnh về công tác PCTN. Đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bên cạnh đó, thường xuyên đưa công tác PCTN, tiêu cực thành một nội dung cụ thể vào các cuộc sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ; yêu cầu cấp ủy các chi bộ thường xuyên quán triệt, tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. Trong đó chú trọng các nội dung tại Kết luận số 01-KL/BCĐ, ngày 25/01/2024 đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; Thông báo số 10-TB/BCĐ, ngày 22/2/2024

của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; Thông báo số 13-TB/BCĐ, ngày 22/3/2024 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Đề cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của các cơ quan cấp trên, Sở đã ban hành Kế hoạch số 648/KH-STP ngày 11/4/2024 công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024; Văn bản số 1286 ngày 27/6/2024 về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trên cơ sở đó, các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc đã chủ động thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

a) Kết quả thực hiện công khai, minh bạch

Sở Tư pháp đã thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức; người lao động đảm bảo theo quy định. Tại Hội nghị cán bộ, công nhân viên chức, cơ quan Sở và các đơn vị có tài khoản đã tổ chức báo cáo công khai thu chi tài chính trong năm 2024. Đồng thời, Sở đã thực hiện kê khai, công khai tài sản thu nhập đối với các đối tượng thuộc diện phải kê khai và có báo cáo gửi các cơ quan theo đúng thời gian quy định.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã thực hiện việc quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định của nhà nước. Tài sản cố định được theo dõi trên hệ thống sổ sách kế toán của đơn vị và cập nhật vào phần mềm quản lý tài sản nhà nước theo quy định. Công tác quản lý tài sản được gắn với công tác lập, chấp hành dự toán ngân sách nhà nước, đảm bảo phù hợp với quá trình đầu tư xây dựng, sửa chữa bảo dưỡng, mua sắm, sử dụng tài sản theo tiêu chuẩn, định mức, đúng mục đích, trên tinh thần tiết kiệm, sử dụng có hiệu quả. Việc mua sắm tài sản được thực hiện theo các quy định của nhà nước. Tài sản sau khi mua được sử dụng đúng công năng, hiệu suất đạt hiệu quả cao.

b) Kết quả việc xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn

Ngay đầu năm, Sở đã sửa đổi, ban hành quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công; trên cơ sở đó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở đều ban hành các quy chế riêng của đơn vị mình và triển khai thực hiện đảm bảo theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã được ban hành.

c) Thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn

Trong năm, Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về “Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư Pháp”; Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Quy định về trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên

chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, Sở đẩy mạnh việc xây dựng đội ngũ cán bộ Sở Tư pháp vừa hồng, vừa chuyên đáp ứng tốt các yêu cầu dịch vụ công theo chủ trương “Vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp”.

d) Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn

Hiện nay, Sở Tư pháp có 09 Phòng, Trung tâm trực thuộc. Tổ chức bộ máy của Sở về cơ bản đã được kiện toàn theo hướng tinh gọn, vận hành hiệu lực, hiệu quả, có sự phân công hợp lý và không chồng chéo, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng, Trung tâm, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước của Ngành.

Trong năm, thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 488/KH-STP ngày 22/12/2023 về việc điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2024 và Kế hoạch số 72/KH-STP ngày 15/01/2024 sửa đổi, bổ sung Kế hoạch điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2024. Theo đó, đã thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của 05 công chức (02 công chức từ Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật sang Phòng Thanh tra; 01 công chức từ Phòng PBGDPL sang Phòng HC&BT tư pháp; 01 công chức từ phòng HC&BT tư pháp sang Phòng XDKT&TDTHPL; 01 công chức từ phòng XDKT&TDTHPL sang Phòng PBGDPL; 01 công chức từ Phòng HC&BT tư pháp sang Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh) và 03 viên chức (01 viên chức từ Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh sang Phòng HC&BT tư pháp; 01 viên chức từ Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh sang Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh; 01 viên chức từ Phòng Công chứng số 1 sang Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh).

đ) Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt

Thường xuyên rà soát các văn bản quy định của pháp luật để chủ động đề xuất UBND tỉnh quyết định công bố các thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm giải quyết của Sở Tư pháp và bố trí cán bộ có chuyên môn tốt để giải quyết các thủ tục tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh; 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ tồn đọng; cập nhật công khai các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trên trang cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Tiếp tục duy trì hoạt động của hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ quản lý công việc; duy trì hoạt động giám sát của Camera và hộp thư góp ý tại Sở xem đây là một kênh để nắm bắt, theo dõi xử lý trong công tác phòng, chống tham nhũng của Sở. Trong thời kỳ báo cáo, không có khiếu nại, tố cáo hay kiến nghị, phản ánh liên quan đến dấu hiệu những nhiễu, tiêu cực, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Sở.

Ngay từ đầu năm, Sở đã ban hành các kế hoạch cải cách hành chính; kế

hoạch tuyên truyền cải cách hành chính; kế hoạch tự kiểm tra cải cách hành chính và ban hành các quyết định thành lập Tổ kiểm tra để kiểm tra, đánh giá công tác cải cách hành chính của các phòng, ban, đơn vị.

Tại Sở Tư pháp hiện nay tất cả các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở thực hiện thanh toán lương qua tài khoản 100%.

e) Thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

Thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, công khai bản kê khai tài sản thu nhập theo quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; nộp bản kê khai đảm bảo đúng thời gian quy định.

3. Kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng

- Việc phát hiện hành vi tham nhũng: Trong năm 2024 không có tham nhũng xảy ra tại cơ quan Sở.

- Việc xử lý tham nhũng: Không.

III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Đánh giá chung

Với sự quyết liệt trong công tác phòng, chống tham nhũng nên trong thời gian qua việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng vẫn duy trì tốt; công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai được thực hiện nghiêm túc, sâu rộng đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng được thực hiện thường xuyên, liên tục; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng vẫn phát huy hiệu quả; ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm người đứng đầu ngày càng nâng lên; không có vụ việc tham nhũng xảy ra tại cơ quan Sở và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

2. Những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc của công tác phòng, chống tham nhũng

Hiện nay cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Sở chưa được tập huấn chuyên sâu nhiều về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng nên còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ này.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT.

Trên cơ sở các kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc, Sở Tư pháp kiến nghị một số phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả của công tác PCTN trong năm 2025, cụ thể:

- Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCTN, TC gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Gắn công tác PCTN với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn PCTN với xây dựng và chỉnh đốn Đảng; chấn chỉnh, đấu tranh, loại bỏ tư tưởng lo ngại việc đẩy mạnh PCTN của một số cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng; quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên, công chức; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước. Nhiệm vụ này phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng, chặt chẽ. Kiểm tra toàn diện công tác cán bộ, chú trọng kiểm tra, giám sát cán bộ có biểu hiện tham nhũng, dư luận xã hội phản ánh, tố cáo; cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đặc biệt, cần phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và báo chí trong đấu tranh PCTN, TC.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, công chức, nhất là việc thực thi công vụ, những vị trí trực tiếp giải quyết yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực, sai phạm về chuyên môn.

- Đề nghị cơ quan cấp trên tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về công tác PCTN, TC cho các đơn vị cơ sở, đặc biệt là hướng dẫn triển khai các văn bản chỉ đạo mới của cấp trên và có chế độ, chính sách cho cán bộ cơ sở làm công tác PCTN, TC.

Trên đây là Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025, Sở Tư pháp gửi Thanh tra tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT; TTr.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Tuấn

PHỤ LỤC
THỐNG KÊ SỐ LIỆU VỀ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG,
TIÊU CỰC NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số /BC-STP, ngày 13/12/2024 của Sở Tư pháp)

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kết quả
1	Số văn bản UBND tỉnh đã ban hành, chỉ đạo ban hành để tăng cường công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực	Văn bản	
2	Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực		
2.1	Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTNTC (số lớp/lượt người/tài liệu được tuyên truyền)	Lớp/lượt người/tài liệu	01/68
2.2	Số cuộc kiểm tra/số đơn vị sai phạm được phát hiện qua kiểm tra/số đơn vị được kiểm tra về định mức, tiêu chuẩn, chế độ	Cuộc/đơn vị/đơn vị	01 cuộc/ 04 đơn vị
2.3	Số cuộc kiểm tra/số đơn vị sai phạm được phát hiện qua kiểm tra/số đơn vị được kiểm tra về định mức, tiêu chuẩn, chế độ	Cuộc/đơn vị/đơn vị	01 cuộc/ 04 đơn vị
	Số văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành mới	Văn bản	05
2.4	Số cuộc kiểm tra/số đơn vị được kiểm tra/số người vi phạm về việc thực hiện quy tắc ứng xử	Cuộc/đơn vị/người	01 cuộc/ 04 đơn vị
2.5	Số đơn vị/người vi phạm quy định về tặng quà và nhận quà tặng	Đơn vị/người	0
2.6	Số người bị đình chỉ, tạm đình chỉ chuyển sang vị trí công tác khác do có xung đột lợi ích	Người	0
2.7	Số người đã được chuyển đổi vị trí công tác/số người phải chuyển đổi vị trí công tác	Người	08/08
2.8	Số người đã kê khai/số người phải kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật	Người	18
	Số bản kê khai tài sản, thu nhập đã được công khai	Bản	18
	Số người đã được xác minh tài sản, thu nhập	Người	0
	Số người bị kết luận kê khai tài sản, thu nhập không trung thực	Người	0
	Số người bị xử lý do vi phạm quy định của Đảng về kiểm soát tài sản, thu nhập	Người	0
3	Kết quả công tác thanh tra về PCTNTC		0
	Số vụ việc/đối tượng tham nhũng, tiêu cực được phát hiện qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo	Vụ/đối tượng	0
	Số tổ chức/cá nhân bị kiến nghị xử lý hành chính, xử lý kỷ luật qua thanh tra, kiểm tra hành chính, chuyên ngành	Tổ chức/cá nhân	0
	Kiến nghị thu hồi về tiền, đất... qua thanh tra, kiểm tra hành chính, chuyên ngành	Đồng, m ²	0

4	Kết quả chỉ đạo công tác giám định, định giá tài sản		0
	Số kết luận ban hành/tổng số quyết định trung cầu, yêu cầu giám định, định giá tài sản	Kết luận/Quyết định	0
	Số vụ án, vụ việc có khó khăn, vướng mắc về giám định, định giá	Vụ án/vụ việc	0
5	Kết quả xử lý tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan có chức năng PCTNTC		0
	Số vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực được phát hiện, xử lý	Vụ	0
	Số cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật	Người	0
	Số cán bộ, đảng viên bị xử lý hình sự.	Người	0